

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG TOYOTA PHỤ TÀI ĐỨC

1. Yêu cầu, mô tả các vị trí tuyển dụng.

TT	Vị trí/ số lượng	Yêu cầu và quyền lợi	Mô tả công việc
1	Nhân kinh doanh xe ô tô: 5 người	<p>1. Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM. - Giới tính: Nam/nữ, tuổi từ 20-30. - Trình độ: Tốt nghiệp Trung Cấp/ Cao đẳng/ Đại học tất cả chuyên ngành (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, du lịch, công nghệ ô tô, Cơ khí động lực). - Có tố chất hoặc đam mê kinh doanh. - Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, thuyết phục khách hàng, khả năng hoạt động độc lập. - Sử dụng tốt các ứng dụng tin học văn phòng (word, excel...). <p>2. Quyền lợi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Được đào tạo bài bản theo giáo trình tiêu chuẩn của Toyota toàn cầu. - Thu nhập không giới hạn. Gồm lương cứng từ 4-7triệu (không ảnh hưởng bởi kpi) và thưởng theo hiệu quả kinh doanh. <p>Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, Tết.... các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Pháp luật...</p>	<p>Bán hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý. - Tiếp nhận chỉ tiêu bán xe từ Công ty. - Tiếp xúc khách hàng, tiếp nhận thông tin, tư vấn cho khách hàng sản phẩm phù hợp. - Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch. - Báo cáo trực tiếp cho Trưởng nhóm/Trưởng phòng trực tiếp về hoạt động bán hàng hàng ngày, tuần, tháng. - Hướng dẫn công việc cho nhân viên bán hàng mới khi được phân công. <p>Marketing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các hoạt động Marketing tìm kiếm khách hàng tiềm năng. <p>Chăm sóc khách hàng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chăm sóc khách hàng mua xe theo đúng quy trình. <p>Tài chính kế toán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của công ty. - Cập nhật, theo dõi các giao dịch công nợ phát sinh, tiến độ thanh toán, các thay đổi trong hợp đồng. <p>Hoàn thiện hồ sơ thanh toán và đơn đốc thu hồi công nợ đến hạn, quá hạn.</p>
2	Cố vấn dịch vụ: 2 người.	<p>1. Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới tính: Nam tuổi từ: 22-30 tuổi - Địa điểm làm việc: Thành phố Hà Tĩnh - Tốt nghiệp cao đẳng, Đại học các chuyên ngành kỹ thuật ô tô. - Có kinh nghiệm làm kỹ thuật viên xưởng dịch vụ. - Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. - Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. - Sử dụng tốt phần mềm MS Office. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp nhận các thông tin về đặt hẹn của khách hàng, ghi đầy đủ các thông tin và theo dõi khách hẹn. - Tiếp nhận xe khách hàng, tạo phiếu yêu cầu sửa chữa và ghi rõ các yêu cầu của khách hàng và hiểu chính xác các yêu cầu của khách hàng - Đưa ra chi phí ước tính rõ ràng, thời gian hoàn tất công việc và thông tin cho khách hàng thường xuyên về tiến độ công việc

TT	Vị trí/ số lượng	Yêu cầu và quyền lợi	Mô tả công việc
		<p>2. Quyền lợi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thu nhập: 12-18 triệu gồm Lương cứng + thưởng theo hiệu quả kinh doanh. - Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, Tết.... các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và Nhà nước - Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát tiến độ công việc và thông tin thường xuyên cho khách hàng về sự thay đổi của chi phí cũng như thời gian giao xe. - Khả năng CSKH tốt, kỹ năng đáp ứng và làm Khách hàng hài lòng. - Sáng tạo trong công việc, nhạy bén nắm bắt vấn đề. - Khả năng quản lý tốt công việc, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng, đối tác.
3	<p>Kỹ thuật viên sơn: 3 người.</p>	<p>1. Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nam tuổi từ: 20-35 tuổi - Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 hoặc sơ cấp nghề trở lên. - Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sửa chữa sơn ô tô. - Khả năng pha các màu sơn thông dụng, nắm vững các công đoạn trong quy trình sơn. - Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại gara/xưởng ô tô. - Có thể tuyển nhân sự vào đào tạo nghề. <p>2. Quyền lợi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thu nhập: 8-15 triệu gồm Lương cứng + thưởng theo hiệu quả kinh doanh. - Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, Tết.... các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và pháp luật. - Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công việc sơn theo phân công của tổ trưởng. - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trì theo kế hoạch. - Thực hiện đúng theo quy trình thông qua bảng kế hoạch xưởng và nội dung yêu cầu. - Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, lên phương án sản xuất, thay thế vật tư. - Chịu trách nhiệm trước xưởng dịch vụ về chất lượng các sản phẩm đã thực hiện. - Thông báo cho tổ trưởng và quản đốc, cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa. - Đảm bảo vệ sinh nhà xưởng và khu vực sản xuất. - Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.
4	<p>Kỹ thuật viên gò: 2 người.</p>	<p>1. Yêu cầu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nam tuổi từ: 20-35 tuổi - Tốt nghiệp tối thiểu 12/12 hoặc sơ cấp nghề trở lên. - Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm sửa chữa sơn ô tô. - Khả năng pha các màu sơn thông dụng, nắm vững các công đoạn trong quy trình sơn. - Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc tại gara/xưởng ô tô. - Có thể tuyển nhân sự vào đào tạo nghề. <p>2. Quyền lợi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thu nhập: 8-15 triệu gồm Lương cứng + thưởng theo hiệu quả kinh doanh. - Hưởng các chế độ BHXH, nghỉ lễ, Tết.... các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty và pháp luật. - Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện công việc gò, đồng thân vỏ xe theo phân công của tổ trưởng. - Đảm bảo chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, bảo trì theo kế hoạch. - Thực hiện đúng theo quy trình thông qua bảng kế hoạch xưởng dịch vụ và nội dung yêu cầu. - Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, lên phương án sản xuất, thay thế vật tư. - Chịu trách nhiệm trước xưởng dịch vụ về chất lượng các sản phẩm gò đồng đã thực hiện. - Thông báo cho tổ trưởng và quản đốc, cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa - Đảm bảo vệ sinh nhà xưởng và khu vực sản xuất. - Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.

2. Yêu cầu hồ sơ:

- 01 Đơn xin việc (Viết tay).
- 01 Sơ yếu lý lịch ứng viên.
- 01(Mẫu Thông tin ứng viên của công ty).
- Các Bằng cấp, chứng chỉ liên quan (bản sao công chứng);
- 01 Giấy khai sinh (bản sao công chứng);
- 01 CCCD/CMND (bản sao công chứng);
- Giấy khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa từ cấp huyện trở lên).
- Xác nhận trách nhiệm dân sự tại địa phương.

PHÒNG HC-NS